

Cải thiện Chương trình Nhập cư Alberta Advantage

Ngày 03 tháng 4 năm 2023

Những thay đổi đối với Chương trình Nhập cư Lợi thế của Alberta (Alberta Advantage Immigration Program - AAIP) sẽ giúp những người lao động và doanh nhân trong những ngành nghề có nhu cầu cao dễ dàng trở thành thường trú nhân hơn.

Nền kinh tế của Alberta đang trên đà phát triển và chính quyền Alberta quyết tâm sẽ tiếp tục tăng trưởng và đa dạng hóa để tỉnh giữ vững vị thế là đầu tàu kinh tế của Canada. Trong năm 2022, gần 50,000 người từ khắp nơi trên thế giới đã chọn Alberta là nơi để họ đầu tư, làm việc và xây dựng tổ ấm gia đình.

AAIP là một chương trình nhập cư kinh tế, cho phép Alberta đề cử những người lao động có trình độ trong các lĩnh vực có nhu cầu cao để họ trở thành thường trú nhân. Thông qua việc cải thiện chương trình này, Alberta sẽ trở nên cạnh tranh hơn trong việc thu hút những người mới nhập cư có kỹ năng cao từ khắp nơi trên thế giới.

“Alberta là vùng đất của cơ hội. Tại tỉnh của chúng tôi, bạn có thể tìm được sự nghiệp mình mong muốn, mang về nhà một khoản lương hậu hĩnh và đều đặn, đồng thời vẫn được dành thời gian cho gia đình và bạn bè. Không những người dân trên khắp thế giới muốn đến đây, mà chúng tôi còn muốn họ đến đây để trở thành một phần trong cộng đồng và sự thịnh vượng chung, đồng thời giúp Alberta tiếp tục phát triển và thành công.”

Danielle Smith, Thủ hiến

Chính quyền Alberta đang thực hiện năm cải tiến đối với AAIP mà sẽ giúp ích cho cả doanh nghiệp và người lao động quốc tế có tay nghề.

Những thay đổi đối với các ngạch Doanh nhân Nông thôn (Rural Entrepreneur) và Đổi mới Nông thôn (Rural Renewal) sẽ giúp các cộng đồng nông thôn của Alberta tiếp tục lớn mạnh và phát triển. Ngưỡng đầu tư được giảm thấp hơn là \$100,000 cho Ngạch Doanh nhân Nông thôn sẽ mở ra cơ hội cho thêm doanh nhân đủ điều kiện mà muốn thành lập hoặc mua một doanh nghiệp hiện có trong các cộng đồng nông thôn Alberta tham gia chương trình. Việc loại bỏ yêu cầu phải có thư từ cơ quan định cư trong Ngạch Đổi mới Nông thôn sẽ giúp các cộng đồng nông thôn thu hút, chiêu mộ và chào đón những người mới nhập cư dựa trên nhu cầu của địa phương.

Alberta có những nhân viên chăm sóc sức khỏe tuyến đầu tốt nhất trên thế giới, và tỉnh sẽ cố gắng để thực hiện những sự hỗ trợ phù hợp nhằm đảm bảo rằng người dân Alberta nhận được sự chăm sóc mà họ cần, vào thời điểm và địa điểm họ cần. Một lộ trình mới, chuyên biệt để thu hút các chuyên gia y tế đến Alberta có nghĩa là có tới 30 phần trăm trong số lượng chỉ tiêu của Ngạch Express Entry của Alberta trong năm 2023 sẽ được dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe có lời mời làm việc ở Alberta từ một đơn vị tuyển dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và đáp ứng các yêu cầu để làm việc trong một trong những nghề nghiệp y tế đủ điều kiện.

Hai thay đổi nữa là việc mở một đường dây điện thoại mới mà kết nối trực tiếp nhân viên AAIP với người sử dụng dịch vụ và sự hợp tác với Chương trình Thí điểm Lộ trình Tính Di động Kinh tế (Economic Mobility Pathways Pilot) của chính phủ trung ương. Việc tham gia vào chương trình thí điểm này sẽ giúp những người tị nạn thu được những kỹ năng và trình độ cần thiết ở Canada để nhập cư thông qua các chương trình kinh tế hiện có.

Thông tin nhanh

- Alberta hiện có khoảng 100,000 cơ hội việc làm trên toàn tỉnh.
- Theo dự báo, đến năm 2025, Alberta sẽ thiếu tổng cộng 33,100 người lao động ở một số ngành nghề, trình độ kỹ năng và lĩnh vực (nguồn: Triển vọng Nghề nghiệp của Alberta (Alberta's Occupational Outlook), 2021-2030).
- Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada đặt ra những giới hạn về số lượng đề cử hàng năm của AAIP.
 - Mới đây, Alberta đã được tăng số lượng đề cử:
 - 9,750 đề cử trong năm 2023
 - 10,140 đề cử trong năm 2024 (ước tính)
 - 10,849 đề cử trong năm 2025 (ước tính)

Thông tin liên quan

- [Chương trình Nhập cư Alberta Advantage](#)

Truyền thông đa phương tiện

- [Xem cuộc họp báo](#)